

สรุป
มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระ/เรื่อง	มติ/ผลการประชุม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ใน สขร.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานแจ้งว่า เนื่องจากเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๔ มีจำนวนมากจึงขอนำมาพิจารณาก่อน	
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม กขร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙	มติ : เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุม	สนค.
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็น เรื่องร้องเรียน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๓.๒ รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งเรื่องอุทธรณ์ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๓.๔ รายงานผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙	มติ : รับทราบ มติ : รับทราบ มติ : รับทราบ มติ : รับทราบ	สรท. สรท. สวธ. สวธ.

<p>๓.๕ สรุปผลการจัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๘</p> <p>๓.๖ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขอลาออก</p> <p>๓.๗ ผลการประชุม APEC Electronic Commerce Steering Group (ECSG) ณ สาธารณรัฐเปรู</p> <p>๓.๘ การดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารในการดำเนินการระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) ให้เป็น Data Center ของหน่วยงานภาครัฐ.</p> <p>๓.๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>มติ : รับทราบ</p> <p>มติ : รับทราบ</p> <p>มติ : รับทราบ</p> <p>มติ : รับทราบ</p> <p>มติ : รับทราบ</p>	<p>สนค.</p> <p>สวธ.</p> <p>สรท.</p> <p>กพส.</p> <p>สวธ.</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.</p> <p>๔.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p>	<p>มติ : รับทราบหลักการ เหตุผล สาระสำคัญของกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหรือร่างกฎหมาย และอนุบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กขร. ไปพิจารณา และให้นำเข้าที่ประชุม กขร. ในครั้งต่อไป</p> <p>มติ : มีดังนี้</p> <p>๑. ให้ยึดหลักการตามที่นายครรชิต มัลย์วงศ์ ราชบัณฑิตเสนอให้เปิดเผย (๑) ชื่องานวิจัย (๒) ชื่อผู้วิจัย และ (๓) จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในงานวิจัยเรื่องนั้น</p> <p>๒.ให้นำข้อกังวลของนายชาติรี อรรถนันทน์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรให้ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความมั่นคงตามข้อ ๒ ของร่างประกาศฯ หมายความว่ารวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนได้</p>	<p>สรท.</p> <p>สนค.</p>

<p>๔.๓ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ครบวาระ</p>	<p>๓. มอบหมายให้นายนินพนธ์ ฮะกีมี รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นำร่างที่ปรับปรุงแล้วไปพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>มติ : มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ กขร. และ สขร. เสนอรายชื่อ ๒. ให้เสนอหลักเกณฑ์ เช่น สัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชนควรเป็นอย่างไร เป็นต้น ๓. ถามความสมัครใจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมก่อน ๔. ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๕. ให้ประธาน กขร. พิจารณาเสนอเข้า ครม. พิจารณาแต่งตั้ง ๖. มอบหมายให้ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ร่างหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอที่ประชุม กขร. พิจารณาต่อไป 	<p>สนค.</p>
<p>๔.๔ แนวทางการดำเนินการให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ”</p>	<p>มติ : มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบโครงการต่าง ๆ ตามที่เสนอ โดยเน้นให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทุกส่วนราชการ ต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้ GINFO ต้องเป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ภายในปี ๒๕๖๐ ๒. รับข้อสังเกตของ กขร. ไปพิจารณา ๓. มอบหมายให้ ร.ปนร. (นายจिरชัย มูลทองโร่ย) กำกับดูแล 	<p>สนค.</p>
<p>๔.๕ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ</p>	<p>มติ : เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่าถ้ารอเข้าที่ประชุม กขร. อาจจะช้า มอบหมายให้ ร.ปนร. (นายจिरชัย มูลทองโร่ย) ดำเนินการ</p>	<p>สรท.</p>
<p>๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ที่จะครบวาระในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙</p>	<p>มติ : มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้นายครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เห็นควรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ และให้ ร.ปนร. (นายจिरชัย มูลทองโร่ย) เป็นรองประธาน ๒. เพิ่มผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข ๓. เสนอประธาน กขร. ลงนามในคำสั่งต่อไป 	<p>สนค.</p>

<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>๕.๑ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (กวด.)</p> <p>๕.๒ การประชุมวิป ๓ ฝ่าย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ.</p> <p>๕.๓ กำหนดการประชุม กขร. ครั้งต่อไป</p>	<p>มติ : เห็นชอบให้ปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ให้ได้สิทธิที่ดีที่สุดจะเป็นรายเดือนหรือรายครั้งก็ได้และไม่ควรน้อยกว่าฝ่ายเลขานุการ และให้เบิกค่าเดินทางได้ โดยให้ขออธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาตามที่ประธาน กขร. เสนอ</p> <p>มติ : มอบหมายให้</p> <p>๑. นายธีรชัย ฌ นคร และนายพจน์ จิรวิมลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย</p> <p>๒. ร.ปนร. (นายจรัสชัย มูลทองโรว์) ประสานกับ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร (นางฐะปาณีย์ อัจฉรวรงค์) เพื่อเสนอชื่อตามข้อ ๑ เข้าร่วมประชุมด้วย</p> <p>มติ : ในเบื้องต้น กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบวาระในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p>	<p>สนค.</p> <p>สรท.</p> <p>สนค.</p>
---	--	-------------------------------------